



รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

กลยุทธ์	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ และเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 : ปลุก จิตสำนึกและส่งเสริม ให้เจ้าหน้าที่และ ผู้ปฏิบัติงานของ สำนักงานมีค่านิยม วัฒนธรรมและ พฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต โดยไม่ทนและไม่ เพิกเฉยต่อปัญหาการ ทุจริตและร่วมด้านการ ทุจริตในทุกรูปแบบ	การจัดฝึกอบรม กิจกรรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน ทั้ง ในรูปแบบออนไลน์/ ออนไลน์ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจด้านการ ป้องกันและต่อต้านการ ทุจริตประพฤติมิชอบ โดย มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกให้ สามารถแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ ซื่อสัตย์สุจริต	-	จำนวนบุคลากรของ สำนักงานที่เข้าร่วม กิจกรรม เพื่อ เสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมที่ซื่อสัตย์ สุจริต และมีทัศนคติ พฤติกรรมในการ ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ / (ร้อยละ 80 ของ จำนวนบุคลากร ทั้งหมด)	สำนักบริหาร และพัฒนา องค์กร และ สำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์	ต.ค. 65 – มี.ค. 66	ดำเนินการจัดกิจกรรม Town Hall : CEA Sharing & Talk ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ประกาศและมอบนโยบาย (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” เพื่อ แสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานบนพื้นฐานของ หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม โดยมอบนโยบายฯ ดังกล่าว ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานของ สศส. ทุกคนยึดถือปฏิบัติ และตระหนักถึงความสำคัญกับ การสร้างมาตรฐานในการดำเนินงานและการ ให้บริการต่าง ๆ ของสำนักงาน ให้เป็นไปด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน ทั้งสำนักงาน สศส. กรุงเทพฯ และสาขาในส่วนภูมิภาค จังหวัด

กลยุทธ์	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ และเป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินงาน
						เชียงใหม่และขอนแก่น ผ่านระบบการประชุมสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) เข้าร่วมเกินกว่าร้อยละ 80
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริม ให้สำนักงานมีการ พัฒนาระบบ และ/ หรือจัดทำกลไกใน การป้องกันการทุจริตและ ประพฤตินมิชอบได้เท่า ทันต่อสถานการณ์ที่ อาจเกิดขึ้น และ สามารถบริหารจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	การกำหนดนโยบาย มาตรการ และ/หรือพัฒนา ระบบ สร้างกลไก โดยยึด พื้นฐานของหลักธรรมาภิ บาล เพื่อช่วยสนับสนุนใน การป้องกันการทุจริตและ ประพฤตินมิชอบที่อาจจะ เกิดขึ้นในสำนักงาน พร้อม ทั้งให้สามารถบริหารจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	-	1. จัดทำมาตรการ โครงการ กิจกรรม เพื่อสกัดกั้นและ/หรือ ป้องกันไม่ให้เกิดการ ทุจริตและประพฤตินมิ ชอบในสำนักงาน / (1 มาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม 2. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวกับ การทุจริตของ สำนักงาน / (ไม่พบ/ ไม่มี)	สำนักบริหาร และพัฒนา องค์กร และ สำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์	ต.ค. 65 – มี.ค. 66	1. จัดทำนโยบายและเจตนารมณ์ในการเป็น หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานงดรับ และให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางการ ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤตินมิชอบ การ ประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยประกาศ ณ วันที่ 12 ม.ค. 66 2. ไม่พบ/ไม่มี เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต ของสำนักงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		-				



(นายชาคริต พิชญางกูร)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันที่ 18 เมษายน 2566